

Ramir

KATHA T GURIT ni
Jes M. Jodloman ...

Ang Kasaysayan ...

NABUHAY ANG PAG-ASA NI RAMIR NANG TIYA SIN NI GUNAR NA ITO NA NGA ANG BAKAL NA HINDI YUYUKO SA TAGLAY NIYANG LAKAS AT KAPANGYARIHAN. SUBALI'T KULANG UPANG MAKAPANDAY AT MAKABUO NG TABAK NA KANYANG PINAPANGARAP. KAYA'T NAPAGPASIVAHAN NG BINATA NA HALUAN NG PINAKAMATIGAS NA MAKALUPANG BAKAL. DATAPUWA'T ANG KANYANG LAKAS NA PINAG-IIBAYO LAMANG NG NABUHAY NIYANG PAG-ASA AY TULUYANG NAGLAHO NANG ANG MAKALANGIT NA METAL AY AYAWI MAGHALO SA MAKALUPANG BAKAL. AT SIYANG NAGING PAHILAN NG TULUYANG PAGPANAW NG KANYANG ULIRAT. NAGPADALAMHATING PINAGYAMAN NI EDA ANG WALANG MALAY NA KAPATID. AT SA TINDI NG PAGDARAMDAM AY NAIBULALAS ANG MGA KATANUN-NGANG IHNAHANAP NG KATUGUNAN SA KAKAIBANG DAMPAMING MATAGAL NA NIYANG KINUKUYOM.

IKA 15



KASALANAN NGA KAYANG MAITUTURING ANG MAHALIN KO SIYA NANG HIGIT PA SA ISANG KAPATID? KUNG ANG PAGMAMAHAL NA INIUKOL KO KAY RAMIR AY HIGIT PA SA PAGMAMAHAL NG KAPATID SA KAPATID, ANONG URI NG PAGMAMAHAL ANG AKING NADARAMA NGAYON? ANO PO ITO, PANGINOON?



NANG INAAKALA NIYANG WALANG KATUGUNAN SIYANG MAHIHINTAY SA MGA KATANUNGANG IYO'Y, BINALINGAN ANG WALANG MALAY NA 'KAPATID' AT...

ANO NGA KAYANG URI NG PAGMAMAHAL ITO, RAMIR? AT IKAW NAMAN? GAYON DIN KAYA ANG NADARAMA MO SA AKIN?



ANG MGA KATANUNGANG IYO'Y NANATILING KATANUNGAN PA RIN, SAPAGKA'T SA MGA SANDALING IYO'Y PUMAPAILANLANG NA SA KALAWAKAN ANG NAGUSULU-HANG GUNIGUNI NG BINATA SA MASALIMUOT NA DAIGDIG NG MGA PANGARAP, AT... MINSAN PANG NAGPAHUGIS NG SARI-SARING ANYO ANG IBAT IBANG BUHAY SA KANYANG PANGINORIN, HANGGANG SA...

RAMIR, RAMIR, ANAK, MATAGAL NA KITANG HINHINTAY, NAPAPANAHON NA UPANG IPAGKALOOC KO SA IYO ANG TABAK NA ITO... ANG TABAK NG UNANG RAMIR... IKAW LA'MANG ANG TANGING MAKAHANGO SA AKIN SA MGA PAGHIHIRAP NA BUNGA NG ABASIBAN NG ISANG SUMPA.

AKIN NA AKIN NA, IYABOT MO, IYABOT MO SA AKIN.



IYABOT MO SA AKIN... HUWAG. HUWAG. HUWAG KANG UMALIS... IWAN MO ANG TABAK. IWAN MO SA 'KIN ANG TABAK.



EDA! EDA! INAY! ITAY! EDA!

RAMIR!! RAMIR, KAPATID KO!!



EDA! ANG NANAY! ANG TATAY!

BAKIT, RAMIR? BAKIT? ANO'NG NANG-YAYARTSA 'YO?

BALISANG NILAPITAN NG MAG-ASAWA UPANG KALAMAYIN ANG KALOOBAN NG ANAK... PATI ANG INA'Y NAPAYAFOS NA RIN KAY RAMIR... AT NAPAIYAK SA KALUNOSLUNOS NA AYOS NG ANAK...

NANG TULUYANG MAPAYAPA ANG KALOOBAN NI RAMIR AY SAKA...



ANG KAHABAG-HABAG KONG ANAK... MAGPAHANGGA NGAYON BA NA MA'Y AYAW PA RING HIWALAYAN NG MALALAGIM NA PANGITAIN ANG AKING BUNSO?



ISANG MATANDA ANG LUMITAW SA AKING PANAGINIP AT IBINIBIGAY SA AKIN ANG **TABAK** NG UNANG **RAMIR**. SUBALI'T NANG AKING AABUTIN AY HUMADLANG ANG ISANG HUMAHALAKHAK NA ANINO, NA SIYANG NANGING DAHILAN NG MULING PAGDALAW SA AKING GUNIGUNI, NG MGA MALALAGIM NA PANGITAIN. GIMBAL ANG AKING BUONG KATAUHAN, LALUNG-LALO NA NANG AKING MAPAGMASDAN ANG KAHAMBAL-HAMBAL NA AYOS NINYONG TATLO NA KASAMA NG MGA TAONG NALULUNOD SA DAGAT-DAGATANG DUGO, AT NANG KAYO'Y AKING SASAGIPIN AY LUMUBOG NA LANG KAYO AT SUKAT, KUNG KAYA'T AKO'Y NAGSISISIGAW!!

PARANG TUTOO ANG LAHAT NG MGA PANGYAYARI SA AKING PANAGINIP, LALUNG-LALO NA ANG MATANDA, KAYA, KAILANGAN KAMING MAGKITA. NATTIYAK KONG SIYA ANG MAGIGING KALUTABAN SA AKING SULIRANIN. SAPAGKAT, SIYA ANG NAG-IINGAT NG TABAK NG UNANG RAMIR!! **HAHANAPIN KO SIYA!! HAHANAPIN KO SIYA!!**



SA SISIPIP